

**SVOA - เก็บกด พอสสมควร**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...**

จริงๆ ก็ไม่ได้เอ่ยถึงอาการของหุ้นหลายๆ ตัวในตลาดหรือจนกระทั่งที่มีอาการที่ภาษาห้องค้าเข้าเรียกว่า “หุ้นโรคจิต” (ไม่รู้เขาจะว่าหุ้น หรือว่าคนดูแลหุ้น)... มีบ่อยที่ออกอาการ เก็บกดหรือ กดราคาลงแล้วแอบเก็บของในจังหวะที่มีคนขายของออกมา นักลงทุนหรือนักเก็งกำไร ก็มักจะมองแล้วบอกว่า “โหด” ... ซึ่งถ้าอาการเก็บกดแล้วโหดผสมเข้ามาด้วยนั้น นักลงทุนในตลาดรายย่อยนี้ เช็ดแห้งแล้วเมื่อถึงเวลา หรือรู้ว่า เอาหุ้นมาหมดแล้ว นับหุ้นจนครบแล้ว ก็เริ่มแหละครับ วิ่งขึ้นจนไม่มีใครกล้าตามเข้าทางเขาเลย ไม่ต้องไปแบกรับใคร แล้ววันหน้า การหาทางออก ย่อมมีวิธี ตามมาได้ก็ไม่มียาก ถ้าจะทำ... นี่ต้องเรียนรู้อันเอาเองนะครับ ตลาดหุ้น บางครั้งเห็นอเมซงก็กลัวอะไรมากมายไม่ได้ในที่นี้ การเข้าใจตลาด การเข้าใจพื้นฐาน การเข้าใจรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา การเรียนรู้ด้านปัจจัยเชิงเทคนิค สิ่งเหล่านี้ ท่านต้องหามาไว้เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนและการเก็งกำไร... เดี่ยวนี้ รู้พื้นฐานอย่างเดียว ไม่พอต้องรู้เทคนิคด้วย แต่ก็อย่างที่กล่าว รู้เทคนิคด้วยพื้นฐานด้วย ก็เชื่อว่าจะแน่นอนสมอไป ถ้าไม่รู้นิสัยของหุ้นหรืออ่านเกมของหุ้นไม่เป็นมีหวัง เสียทรงได้.. เพราะบางที่อ่านพื้นฐานดีแล้ว ชัดแล้วว่าไปได้ เทคนิคก็สวยแต่เจอการแกว่งตัวของราคาแบบเก็บกด กดเก็บ เราก็เบื่อ หรือรำคาญ หรือไม่มั่นใจ จนทนไม่ได้ ขายคืนไปทั้งๆ ที่ซื้อมาราคาต่ำๆ หรือ ซื้อในราคาที่ดีว่าใช้ได้แล้ว ไม้ต้นๆ แล้ว ไม่เสียเปรียบคนที่เก็บมาก่อนเท่าไร แต่เจอแรงกดดัน เข้าไป เสียตาย... อย่างที่ว่า การเล่นหุ้น บางครั้ง “ต้องโรใจ” ไปเลยก็ตีนะครับ

**ดูตามเกม...**

ถ้าจะเดาทางกันจริงๆ เห็นแท่งเทียนขาวๆ หรือ เขียวๆ ยาวๆ ที่ไร ต่อไปก็จะเล่นแบบพักตัวเป็นสัปดาห์ขึ้นไปก็ยิ่งได้... ซึ่งถ้าจะลงมาก็น่าจะต้องเก็บ หรือ วันนั้น จะเล่นต่อ ก็ไม่แปลกใจ

- แนวรับ : ... ถ้าจะมีราคา 1.60-1.55 ให้ได้เห็น ก็เก็บไว้เล่นรอบต่อไป
- เป้าหมาย : ... เก็งกำไรแบบเล่นรอบ(ยาวหน่อย) มองเป้าไว้ที่ 2.0-2.1

Price Chart...(SVOA)



ความเห็น ..... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SVOA...** ตามที่อ่านเกมไว้ข้างต้นนั้น อาจจะไม่ออกมาหน้าเดิมก็ได้ ซึ่งดูจาก Volume วันวาน อาจจะมีโอกาสเอาขึ้นเลยก็ได้... หรือ ถ้าจะลงมาแบบที่เคยทำ แล้วเราเข้าไปเก็บหุ้น ถ้าจะผิดไปจากที่คาดไว้ ก็คือการยืนเส้น EMA25days ไม่ได้ เพราะเท่าที่ผ่านมา สามารถเด็งจากระดับ EMA ดังกล่าวได้ทุกครั้ง... ครึ่งนี้ถ้าจะลง ก็คงไม่ผิดไปจากเดิม... แต่มุมมองแบบที่ว่านั้น เขาเห็นกันทั้งตลาด เพราะทำมาแล้ว 4 ครั้ง ถ้าจะทำเป็นครั้งที่ 5 คนทั้งตลาดได้หุ้นไปแน่ๆ แล้วนั้น จะดูว่าเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้นะ คือ ถ้ารอบนี้ลงมามากก็ เห็นเมฆมองว่าไม่เอาจริง ดังนั้น จึงให้น้ำหนักว่า น่าจะขึ้นได้ในเร็ววัน หรือ ไม่น่าทำรูปแบบเดิมมันเอง (ขึ้นก็โล)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน